



Nangnhat

Khi đánh giá xe nâng hàng cũ, cần xem xét kỹ lưỡng

 Difficulté Facile

 Durée 12 mois

 Catégories Machines & Outils

 Coût 0 USD (\$)

Sommaire

Introduction

Étape 1 -

Commentaires

Introduction

Được ví như là “xe tải” của ngành công nghiệp sản xuất xe nâng dầu hiện là sản phẩm chủ lực nâng hạ hàng hóa cho các doanh nghiệp. Xe nâng dầu hiện nay đã và đang được xem là một trong những thiết bị hỗ trợ chủ chốt được dùng cho các ngành sản xuất hiện nay. Hãy cùng Xe Nâng 7777 tìm hiểu ngay về xe nâng dầu ngay nhé!

Tim hiểu cấu tạo xe nâng dầu

Sử dụng cơ thể thủy lực để nâng hạ hàng hóa như những dòng xe nâng khác. Xe nâng dầu khá giống cấu tạo của xe nâng điện về các bộ phận bên ngoài, bao gồm

Càng nâng là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với pallet và hàng hóa, thường được làm bằng thép dày có khả năng chịu lực tốt, bên ngoài được phủ một lớp sơn chống rỉ sét. Kích thước đa dạng phụ thuộc vào thương hiệu cũng như model của mỗi hãng.

Khung nâng hay còn gọi là giá nâng hay khung dẫn hướng được làm từ thép có gắn vòng bi có nhiệm vụ di chuyển phần cang theo hướng lên xuống, trái phải qua hệ thống xích và xi lanh thủy lực.

Hệ thống di chuyển bao gồm hai bánh xe trước có nhiệm vụ chịu tải và hai bánh sau có nhiệm vụ điều hướng bằng vô lăng, bánh xe thường được làm bằng lốp đặc hoặc lốp hơi tùy theo model

Đối trọng được gọi với tên khác là quả tạ nằm ở phía sau của xe, giúp xe không bị đổ về phía trước khi nâng hàng có tải trọng lớn. Đối trọng càng lớn thì xe càng nâng được tải trọng lớn

Hệ thống thủy lực bao gồm xi lanh nâng hạ và xi lanh nghiêng. Xi lanh nâng hạ vận hành dựa trên áp lực tạo ra từ dầu thủy lực tác động lên xích nâng được gắn với phần cang từ đó có thể điều khiển lên xuống theo ý muốn. Tương tự là xi lanh nghiêng giúp khung nâng có thể nghiêng về phía sau giúp hàng hóa khi di chuyển không bị rơi rớt

Động cơ đốt được chia theo xuất xứ bao gồm: Động cơ Trung Quốc (Yuchai, Xinchai,..) thiên về sức nâng, tốc độ và động cơ Nhật bản (Isuzu, Nissan,..) thiên về tiết kiệm nhiên liệu, độ bền cao. Bao gồm những bộ phận cơ bản như sau:

Hệ thống hòa khí có nhiệm vụ phân phối khí thông qua cơ cấu đóng mở cam và xúp áp giúp thải khí cháy ra ngoài và cung cấp cho động cơ làm việc

Hệ thống bôi trơn các chi tiết của động cơ làm giảm ma sát thông qua các bơm nhớt và te chứa nhớt

Hệ thống làm mát động cơ bao gồm quạt gió, két nước, bơm nước, dây curoa và các bọng nước giúp xe luôn hoạt động ổn định ở nhiệt độ 75 – 80 độ C

Hệ thống nhiên liệu bao gồm máy bơm, dây và nhất là các bình chứa xăng hoặc dầu diesel có nhiệm vụ giúp động cơ đốt tạo ra áp lực vào bình chứa dầu thủy lực thông qua hệ thống van điều tiết và bơm dẫn dây đến toàn bộ các piston trên xe.

Mua xe nâng dầu chất lượng tại đâu?

Xe Nâng 7777 – Nơi cung cấp xe nâng dầu chất lượng hiện nay trên toàn quốc.

Mức giá xe nâng dầu phụ thuộc vào xuất xứ cũng như tải trọng xe mà khách hàng lựa chọn.

Nếu bạn quan tâm và muốn tìm mua các loại xe nâng dầu từ các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thì Xe Nâng 7777 chuyên bán xe nâng và các dịch vụ liên quan đến sản phẩm xe nâng hàng tại TP.HCM sẽ là gợi ý hoàn hảo nhất dành cho bạn.

Chúng tôi tự hào là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu và phân phối xe nâng hàng, cung cấp xe nâng Nhật chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng trên toàn quốc.

Hệ thống sản phẩm đa dạng, phong phú, đầy đủ các loại xe nâng điện, xe nâng người, xe nâng tay...được nhập khẩu từ các nhà sản xuất chất lượng đến từ Nhật, Đức....

Bên cạnh đó, chúng tôi còn có nhiều dịch vụ khác như bảo trì xe nâng, bảo dưỡng xe nâng, cho thuê xe nâng, bảo dưỡng xe nâng, bảo dưỡng ắc quy xe nâng, phụ tùng xe nâng....

Tham khảo các mức giá xe nâng tại xenang7777.com nhé!

Thông tin liên hệ

Mọi quan tâm sản phẩm, cần tư vấn và hỗ trợ. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Tổng đài tư vấn: 0967 32 7777 – 1900 636 557

Đặt hàng: 097 884 9988

Email 1: xenang@xenang7777.com

Email 2: lapxuankythuat@xenang7777.com

Website: xenang7777.com

Office: Số 746 Quốc lộ 1A, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân

Showroom: Số 736 – 738 QL 1A, Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Tags: [xe nâng cũ](#)

Matériaux

Outils

Étape 1 -
